

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖			
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงพยาบาลตากคลี จังหวัดนครสวรรค์ปีงบประมาณ ๒๕๖๖			
โอกาส/ความเสี่ยง ๑.การนำวัสดุ อุปกรณ์ ของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน ๒.จัดทำโครงการอบรมแต่ไม่ได้อบรม ๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินมัดจำอุปกรณ์ด้วยตัวเอง ๔.นำรถยนต์โรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว			
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)			
ผลการดำเนินงาน จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลตากคลี ปี ๒๕๖๖ พบว่ามีความเสี่ยงดังนี้			
อันดับ ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต)	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง
๑	การนำวัสดุ อุปกรณ์ ของ โรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว ที่บ้าน	- ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลตากคลี โดยจัดประชุมประจำเดือนส่งเสริม การไปอบรม โดยสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อ ป้องกันการทุจริต	-จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน การพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นใน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง ประชุมอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ตา คลี มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐๐ คน
๒	จัดทำโครงการอบรมแต่ ไม่ได้อบรม	- จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	-จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน การพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นใน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง ประชุมอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ตากคลี มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐๐ คน

๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินมัดจำอุปกรณ์ด้วยตัวเอง	-ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	-จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน จริยธรรม การรักษาวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย และ ผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔	นำรถยนต์โรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	-จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน จริยธรรม การรักษาวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย และ ผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖